

# ส.ป.ก. พัฒนาสินค้าเกษตร เทียบเท่ามาตรฐานโลก ตั้งเป้าส่งออกปอียู

ภารกิจหลักสำคัญที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ยึดมั่น และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกิน ได้รับสิทธิถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตลอด ๓๙ ปี ที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้จัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำกิน เนื้อที่ ๓๕.๑๕ ล้านไร่ มีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ถึง ๒,๗๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) ใน ๗๑ จังหวัด โดยเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินส่วนใหญ่เป็น กลุ่มเกษตรกรรายย่อย ที่ประสบปัญหาแหล่งเงินทุน และความรู้ในการจัดการ ซึ่งที่ดินของ ส.ป.ก. ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์น้อย ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมเพียงพอสำหรับ ทำการเกษตร และการพัฒนาอาชีพ จึงเป็นภารกิจที่ ส.ป.ก. ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับการครองชีพของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ไทยมีการเปิดเสรีทางการค้า ภายใต้การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินก็จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการพัฒนาอาชีพ ทั้งเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับเกษตรกรเหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรม

## เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยเกษตรอินทรีย์

การทำเกษตรอินทรีย์ เป็นแนวทางหนึ่งที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตั้งเป้าหมายพัฒนา การเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน เพราะสินค้าเกษตรอินทรีย์ นอกจากจะเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศแล้ว ยังมีมูลค่าสูงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไป เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทางหนึ่ง ส.ป.ก. ได้ตั้งเป้าพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานของ สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements) หรือ IFOAM ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (European Union : EU)

## ส.ป.ก. ตั้งเป้าส่งออกสินค้าเกษตรปอียู

โดย ส.ป.ก. ได้มีการร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์



ดร.วิระชัย นาควิบูลย์วงศ์  
อธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(มกท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชน เพื่อรับการตรวจประเมิน และหากผ่าน จะได้รับใบรับรองเพื่อยืนยันการเป็นเกษตรอินทรีย์ที่สมบูรณ์ สามารถนำผลผลิตที่มีตรารับรองเกษตรอินทรีย์ไปจัดจำหน่ายอย่างเป็นระบบ และบริโภคได้อย่างมั่นใจ ทั้งมีมาตรฐานผลผลิตเกษตรอินทรีย์สูงกว่าราคาจำหน่ายผลผลิตผลการเกษตรทั่วไป

## ส.ป.ก. มีแผนส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่เป็นระบบ

ดร.วิระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ความเห็นว่า เรื่องของตลาดอินทรีย์ผมเรียนให้ทราบว่ามีหลายกลุ่มที่เขาเข้ามาติดต่อเรา ขอให้เรายืนยันในเรื่องของคุณภาพและปริมาณเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาเราจะยังไม่ได้ยืนยันในเรื่องของปริมาณ เพราะกลุ่มที่เข้ามาสั่งซื้อ เพื่อส่งออกต่างประเทศ เขาไม่ได้ต้องการปริมาณมากมาย แต่เขาต้องการความต่อเนื่อง ตรงนี้เรายังมีปัญหในเรื่องการจัดการ ถ้าเป็นกลุ่มอย่างนี้จะทำได้ เนื่องจากเราสามารถบริหารหมุนเวียนกันว่รอบนี้เราจะใช้ผักของแปลงไหน อย่างนี้มันก็จะมีความพอ ที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรที่เขาไม่ได้เป็นห่วงในเรื่องการตลาด เขาห่วงเรื่องที่สำคัญกว่า คือ เรื่องของปริมาณกับการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน หากวันนี้เราสามารถยืนยันเรื่องคุณภาพสินค้าเกษตรเราจะสามารถหาเครื่องหมายยืนยัน ความเป็นเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM หรือของอียู ทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่จะตามมา อำนาจการสั่งซื้อสินค้าเกษตรก็จะมีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

## สร้างเครือข่ายเครื่องจักรกล ขยายผลการใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าว

นอกจากสินค้าเกษตรในกลุ่มพืชผักแล้ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมยังให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพราะกลุ่มเกษตรกรทำนาเป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกในเขตปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๑๔ ล้านไร่ โดย ส.ป.ก. สนับสนุนให้เกษตรกรใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวที่ ส.ป.ก. ศึกษาและพัฒนาขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรได้ ๑,๐๐๐ บาท / ไร่ แม้ปัจจุบันจะมีเครื่องต้นแบบอยู่ไม่มาก แต่ ส.ป.ก. ก็ได้วางแนวทางเพื่อขยายการใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวให้แพร่หลายกว้างไกลยิ่งขึ้น โดยจะดำเนินงานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายนวัตกรรมเครื่องจักรกล ได้แบ่งการทำงานออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้เครื่องจักรกล ซึ่งจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงมีทักษะในการใช้และรู้ถึงประโยชน์ของเครื่องหยอดเมล็ดข้าว สามารถเป็นวิทยากรทำหน้าที่เผยแพร่ ชีวชน ให้ความรู้เรื่อง เครื่องหยอดเมล็ดข้าวแก่เกษตรกรรายอื่นๆได้ ส่วนกลุ่มที่สองคือ ช่างท้องถิ่น ที่สนใจการประดิษฐ์ และการพัฒนาเครื่องหยอดข้าว ส.ป.ก. ได้จัดอบรมให้ความรู้จนสามารถผลิตเครื่องออกจำหน่ายได้ ซึ่งในอนาคตทั้งสองกลุ่มจะเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และปรับปรุงพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดข้าว ให้ความเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละท้องถิ่น พร้อมทั้งมีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

### ขยายฐานการทำงาน ตั้ง ส.ป.ก.จังหวัดสาขา ๗ แห่ง

เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของ ส.ป.ก. สัมฤทธิ์ผล เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสาขา ในจังหวัดที่มีพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจำนวนมาก และมีระยะทางห่างไกลจากที่ตั้งของจังหวัด โดยระยะเริ่มแรกจะใช้เกณฑ์พิจารณา คือ คัดเลือกจังหวัดที่มีพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทั้งในที่ดินของรัฐ และที่ดินเอกชน ตั้งแต่เนื้อที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ และมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดตั้งแต่ ๕๐ กิโลเมตรขึ้นไป โดยดำเนินการในพื้นที่นำร่อง ๗ จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร สุราษฎร์ธานี สระแก้ว อุบลราชธานี อุดรธานี และนครราชสีมา และคาดการณ์ว่าในอนาคตจะดำเนินการทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ เขตปฏิรูปที่ดินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ จำนวน ๓๑ จังหวัด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ เลย สกลนคร กาญจนบุรี บึงกาฬ หนองบัวลำภู สุโขทัย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา เชียงราย กระบี่ กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช น่าน ชลบุรี ลพบุรี ชุมพร ลำปาง พิษณุโลก ตราด หนองคาย ตรัง ยโสธร เชียงใหม่ และมุกดาหาร โดยอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสาขา จะมีขอบเขตเหมือนกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดทุกประการ ยกเว้นในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น

ทั้งนี้ เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร จะได้รับประโยชน์ในเรื่องการให้บริการทางกฎหมาย สำหรับในส่วนของพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาเกษตรกร ส.ป.ก. จะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้น อันเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีพ ตลอดจนพัฒนาคุ้มครองพื้นที่เขต

ปฏิรูปที่ดินได้อย่างยั่งยืน เป็นฐานสำคัญของการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศโดยรวม และเตรียมพร้อมกับการก้าวสู่...ตลาดเออีซีอย่างภาคภูมิใจ

